
Sveitastjórn Múlaþings

Varðandi framkvæmdir í Tryggvabúð Djúpavogi

Við félagar í félagi eldri borgarar hér á Djúpavogi óskum eftir upplýsingum á stöðu mála varðandi 
endurbætur á Tryggvbúð sem voru fyrirhugaðar.

1. Laga hljóðvist í húsinnu sem er algjörlega ómuleg og óviðunandi
2. Taka niður veggi milli herbergja
3. Gluggar eru orðnir lélegir og móða á milli
4. Bílaplan stækka ef hægt er og lag innkeyrslu yfir gangstett, en þar er brúnin frekar há og vilja 

litlir bílar rekast í þegar ekið er yfir og inn á bílastæðið

Það eru nú 30 mans í félagi eldriborgara hér á Djúpavogi og komum við reglega saman í Tryggvabúð

Bestu kveðjur

F. H. Félags eldriborgara á Djúpavogi

Ragnar Eiðsson formaður


